



(2)

ฉบับที่	10869
วันที่	25 ต.ค. 2564
เวลา
<input type="checkbox"/> อำนวยการ	<input type="checkbox"/> นิเทศ
<input type="checkbox"/> บุคคล	<input type="checkbox"/> แผน
<input type="checkbox"/> การเงิน	<input type="checkbox"/> ตสน.
<input type="checkbox"/> ส่งเสริม	<input type="checkbox"/> ICT
<input type="checkbox"/> พัฒนาครูฯ	

ที่ ศธ ๐๔๐๘๘/๑๓๐๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ บ้านหนองหิน
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ ๗๗๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มีตำแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ จำนวน ๕ อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จึงประกาศตำแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน หากประสงค์ขอย้ายให้จัดส่งคำร้องขอย้าย สำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน ตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ เล่ม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภิญโญ พูลสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๑-๔ ต่อ ๒๓

๐๙๘ ๘๒๗ ๘๐๐๕

โทรสาร ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๐



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

ตามที ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ฯลฯ

๗.๑.๕ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฯลฯ

กรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลัง (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไปต่างจังหวัด ย้ายกรณีอื่น ฯลฯ) เมื่อการย้ายตามข้อ ๗.๑.๓ เสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตามข้อ ง. แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีการปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ฯลฯ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามที ก.ค.ศ.กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จึงประกาศตำแหน่งว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ ดังนี้

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ	อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	
๒	โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร	อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	
๓	โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด	อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	
๔	โรงเรียนบ้านย่านซื่อ	อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	
๕	โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยให้ส่งคำร้องขอย้าย สำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของ ผู้ประสงค์ขอย้าย (รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ เล่ม หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภิญโญ พูลสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑